

Tin Túc Manmin

Số 45 27 Tháng 3, 2016

Đầy Dẫy Lời Chúa, Quyền Năng, và Hy Vọng về Thiên Đàng

Thành viên Manmin trên toàn thế giới cùng nhau dâng lên sự thờ phượng qua GCN và Internet



Thành viên Manmin, bao gồm 10.000 thành viên chi nhánh và nhà thờ sự, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa và trải nghiệm những công việc về sự thay đổi và đời sống thông qua các lễ thờ phượng và họ cũng đã nhận được phước lành trong thuộc linh và thân thể. Trên cao, thánh đường chính; thấp hơn, cắm hoa trên bàn thờ; Thờ Phượng Suốt Đêm Thứ Sáu, Ủy ban Biểu Diễn Nghệ thuật, và mục sư từ các nước khác

Các lễ thờ phượng trong nhà thờ đầy những công việc của Chúa Thánh Thần cũng đầy sức sống. Các lễ thờ phượng là những nghi lễ mà mọi người dâng lên để thờ phượng, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa. Họ tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa thông qua sự dâng lên sự thờ phượng. Giáo Hội Trung Tâm Manmin đã cho phát sóng những buổi lễ thờ phượng của họ qua GCN (www.gcntv.org) và Internet để mọi người ở hơn 10.000 chi nhánh và các nhà thờ liên kết có thể tham gia các buổi thờ phượng. Tất cả các lễ và các quá trình trọn vẹn của các lễ được dâng lên bởi tâm linh và lễ thật chỉ dành cho Thiên Chúa.

Nhiều khách mời từ trong và ngoài Hàn Quốc đã đến thăm nhà thờ và tham dự các lễ. Họ nói họ cảm thấy rằng mình như đang ở trên thiên đàng và họ đã hiểu được một lễ thờ phượng thật là giống như thông qua các lễ thờ phượng của Manning. Lý do đầu tiên của việc này là nhà thờ đầy những lời sự sống mà Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee đã nhận được từ Thiên Chúa qua ăn chay và cầu nguyện. Bài giảng của ông dạy rằng chỉ khi chúng ta làm phép cắt bì tâm linh mình và phát triển thịnh vượng, chúng ta có thể tỏa hương thơm của Đấng Christ. Thông qua những bài giảng lòng khao khát thuộc linh của các thành viên trở nên mãn nguyện.

Pastor Youngran Park thực hiện nhiệm vụ của mình tại Hoa Kỳ, nhưng cô cảm thấy giới hạn trong nhiệm vụ của mình. Cô biết về Giáo Hội Trung Tâm Manmin thông qua việc tìm kiếm trên web. Cô nói, "Tôi nghĩ rằng không thể sống theo Lời Chúa rằng, 'Các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở

trên trời là trọn vẹn' (Ma-thi-ơ 5:48). Nhưng Tiến sĩ Jaerock Lee đã bày tỏ đếm tất cả các tín hữu khắp nơi trên thế giới qua tấm gương về đời sống của mình rằng việc sống theo Lời Chúa là có thể. Bất cứ khi nào nghe sứ điệp của ông đầy lòng nhân từ và tình yêu, tôi ăn năn với thốn thức và nước mắt và thanh tẩy bụi bản tinh thần mình." Giống như cô, rất người khắp mọi nơi đã trở nên sốt sắng trong khi nghe bài giảng của ông và nghe về nhiều lời chứng về quyền năng Thiên Chúa. Họ cũng đã tăng trưởng đức tin. Hơn nữa, nhiều người đã được chữa lành, nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện mình, và nhận được phước lành qua lời cầu nguyện cho người bệnh sau sứ điệp.

Chị Marixa Perez của Giáo Manmin Colombia nói, "Tôi đã tự hỏi làm thế nào tôi có thể được cho là có đời sống Cơ Đốc nhân xứng đáng. Bây giờ, tôi tình cờ nghe một bài giảng của Tiến Sĩ Jaerock Lee qua Enlace TV, một đài truyền hình hàng đầu ở các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã cảm động rất nhiều và đã đăng ký vào Giáo Manmin Colombia. Bài giảng của tiến sĩ Lee khiến cho mọi người được đánh thức và giúp chúng tôi gặp gỡ và trải nghiệm Thiên Chúa hằng sống qua các dấu kỳ, phép lạ, và những công việc đầy quyền năng như có chép trong Kinh Thánh. Tôi đã được chữa lành khỏi viêm xoang dị ứng và khối u cơ tử cung lạnh tính. Con trai tôi, người có hội chứng Down, đã trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu và thân thiện. Hiện nay gia đình tôi đang sống hạnh phúc trong Chúa."

Chị Yulia từ Vương quốc Anh đã nói: "Khi tôi

nghe bài giảng của tiến sĩ Lee qua TBN Nga, lòng tôi đã ngay lập tức bị hút vào bài giảng mà không biết tại sao. Từ lúc đó, tôi bắt đầu chờ đợi chương trình bài giảng của ông là chương trình được phát sóng hai lần mỗi ngày. Tôi cũng bắt đầu dâng lên lễ thờ phượng của Giáo Hội Trung Tâm Manmin với gia đình mình thông qua Internet. Do sự khác biệt thời gian, chúng tôi đã dâng lên Lễ Sáng Chủ Nhật lúc 3:30 sáng và Lễ Tối Chủ nhật lúc 7:00 sáng. Nhưng các bài giảng ngọt ngào như mật ong. Chúng tôi đã rất hạnh phúc." Chị Yulia hiện nay cũng giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống mình. Chị rất biết ơn rằng mình có thể nhìn thấy, nghe và trải nghiệm những công việc đầy quyền năng.

Ngoài ra, Manmin có màn trình diễn mang tính nghệ thuật cao thể hiện vẻ đẹp của thiên đàng. Các màn trình diễn tôn vinh Thiên Chúa và thêm lên sự viên mãn của Chúa Thánh Thần và hy vọng về Thiên Đàng cho các thành viên. Ủy ban Biểu Diễn Nghệ Thuật bao gồm khoảng 1.000 thành viên nhà thờ và được chủ trì bởi Mục sư Heejin Lee. Họ dâng lên lời khen ngợi đặc biệt trong các lễ Tối chủ nhật, Thờ Phượng Thâu Đêm Thứ Sáu và biểu diễn trong lễ Phục Sinh, Lễ kỷ niệm, và biểu diễn Giáng sinh.

Giăng 4:24 chép rằng, "Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lạy." Trong năm 2016, chúng ta hãy dâng thân thể mình lên Thiên Chúa làm của lễ sống và thánh bởi sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh và bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa với trọn cả tấm lòng mình.



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
(Ga-la-ti 5:22-23)

Bông Trái Nhẫn Nhục

thể chờ đợi với niềm tin và tình yêu bởi vì chúng ta đang mong chờ kết quả của nó với hy vọng. Đây là sự kiên nhẫn thiên thượng. Với loại bông trái, chúng ta sẽ không cần phải cố gắng để giữ kiên nhẫn, chúng ta có thể bình tĩnh mà không có bất kỳ tình huống nào có khả năng kích động chúng ta.

2. Ba loại kiên nhẫn thiên thượng Trước tiên, chúng ta cần kiên nhẫn để sửa đổi tâm lòng mình

Càng có sự ác trong lòng mình, chúng ta càng gặp khó khăn trong sự kiên nhẫn. Luca 8:15 có chép, “Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà từ tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.”

Chúng ta cần sức chịu đựng và nỗ lực để thay đổi tâm lòng mình thành tâm lòng giống như loại đất tốt. Để được nên thánh, chúng ta phải làm theo lẽ thật bằng cách cầu nguyện nhiệt thành bởi sự kiêng ăn và với trọn cả lòng mình. Chúng ta phải từ bỏ những gì chúng ta đã từng yêu, và nếu điều chi không ích lợi cho tâm linh, chúng ta phải từ bỏ đi.

Chúng ta không dừng lại giữa chừng hay không còn cố gắng nữa chỉ sau khi cố gắng để làm điều đó trong một thời gian ngắn. Cho đến khi chúng ta gạt hái những bông trái của sự nên thánh trọn vẹn, chúng ta phải cố gắng hết mình với sự tự chủ và làm theo Lời Chúa. Cũng như chúng ta phải làm việc để nhổ sạch gốc rễ của loại cỏ dại, chúng ta phải cầu nguyện và thay đổi lòng mình cho đến khi chúng ta nhổ sạch gốc rễ của bản chất tội lỗi.

Một số người có thể nghĩ rằng họ đã từ bỏ một sự gì đó qua lời cầu nguyện, nhưng họ nhận thấy nó một lần nữa trong lòng mình. Bấy giờ, một số người trở nên chán nản với sự ấy. Chúng ta có thể nhận thấy những sự giả dối trong mình cho đến khi chúng ta nhổ hết gốc rễ ban đầu của bản chất tội lỗi, nhưng không có nghĩa là chúng ta đã không đạt được bất kỳ sự tiến bộ tâm linh nào. Khi bóc một củ hành, chúng ta có thể nhìn thấy cùng một loại lớp đến một lần nữa và một lần nữa. Nhưng nếu bạn tiếp tục lột, những lớp vỏ củ hành ấy cuối cùng sẽ biến mất. Các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho bản chất tội lỗi.

Chúng ta không được nản lòng chỉ vì chưa từ bỏ được điều đó. Chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn cho đến cuối cùng và tiếp tục cố gắng hơn nữa với hy vọng về sự đổi mới của mình. Ngay cả khi không có bất kỳ bông trái nào có thể nhìn thấy được sinh ra thông qua chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục hành động trong sự nhân lành và lẽ thật, chúng ta sẽ không trở nên mệt mỏi.

Khi cắt bì lòng mình với niềm tin trong cách này, linh hồn chúng ta sẽ thịnh vượng, tất cả mọi thứ sẽ xảy đến tốt đẹp, và chúng

ta sẽ được khỏe mạnh.

Thứ nhì, chúng ta cần kiên nhẫn với những người khác

Khi có sự tương tác với những người có cá tính và giáo dục khác nhau, chúng ta có thể phải đối mặt với một số khó chịu. Bắt đầu với những vấn đề tầm thường đến những vấn đề nghiêm trọng, chúng ta có thể có những suy nghĩ khác nhau với họ và sự hòa hiếu có thể cũng bị phá vỡ.

Nhưng những người khao khát về sự nên thánh có thể coi người khác như con cái quý giá của Thiên Chúa. Họ cố gắng đáp ứng những người khác bất luận hoàn cảnh và hạng người nào. Bằng cách này họ có thể thiết lập và duy trì hòa hiếu. Họ luôn hiểu được người khác với tâm lòng nhân từ và chịu đựng trong khi tìm kiếm các lợi ích cho người khác. Ngay cả khi những người khác hành động ác ý, họ cứ chịu đựng với những người ấy. Họ lấy thiện trả ác chứ không lấy ác trả ác.

Chúng ta cũng phải kiên nhẫn khi rao giảng phúc âm hoặc khuyên baot người ta, hoặc khi chúng ta huấn luyện nhân sự hội thánh để thực hiện công việc của vương quốc Thiên Chúa. Một số họ chậm chạp trong sự đổi mới mặc dù đã biết được lẽ thật trong một thời gian dài và kết bạn với thể gian. Chúng ta nên cầu nguyện cho họ bởi nước mắt và sự than khóc và chịu đựng với họ. Nếu gieo hạt giống kiên nhẫn theo cách này, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những bông trái theo sự công bình của Thiên Chúa.

Nếu phải chịu đựng với một số linh hồn cho đến khi họ thay đổi khi cầu nguyện cho họ với nước mắt, chúng ta sẽ có tâm lòng bao dung để yêu thương tất cả họ. Vì vậy, chúng ta sẽ đạt được thẩm quyền và quyền năng để làm sống lại nhiều linh hồn. Ngoài ra, nếu làm chủ được lòng mình và gieo hạt giống chịu đựng, ngay cả khi đối mặt với những cáo buộc sai sự thật, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta gạt hái những bông trái phước lành.

Thứ ba, chúng ta cần kiên nhẫn trong mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời

Khi cầu xin Chúa một điều gì, chúng ta cần kiên nhẫn để nhận được sự đáp lời. Mác 11:24 chép rằng, “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”

Có rất nhiều lời hứa khác trong Kinh Thánh rằng Thiên Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của con cái của Ngài. Nhưng trong nhiều trường hợp người ta không nhận được câu trả lời của họ, vì họ không đủ kiên nhẫn.

Người ta có thể cầu xin một sự đáp lời

ngay lập tức, nhưng Thiên Chúa có thể không đáp lời ngay. Chúa trả lời chúng vào thời điểm thích hợp và thuận lợi nhất vì Ngài biết tất cả mọi sự.

Nếu đối tượng cầu xin trong sự nguyện của họ là một cái gì đó lớn và quan trọng, Thiên Chúa có thể trả lời họ chỉ khi lượng cầu nguyện được làm đầy. Người nông dân cũng phải kiên nhẫn khi họ làm trang trại. Họ có thể thu hoạch một số cây trồng sau vài tuần hoặc vài tháng, nhưng đối với một số loại cây khác phải mất một năm hoặc thậm chí vài năm để thu hoạch chúng.

Nếu chúng ta có đức tin để thực sự nhận được sự đáp lời, chúng ta phải cầu nguyện và hành động bởi đức tin cho đến khi thực sự nhận được câu trả lời như bông trái. Ngoài ra, khi chúng ta trải qua một số thử nghiệm tinh luyện tâm lòng hoặc ngược đãi trong đời sống Cơ Đốc nhân của mình, chúng ta có thể sanh bông trái tốt khi chúng ta có sự kiên nhẫn.

Giô-sép đã được bán sang Ai Cập làm nô lệ ở tuổi 17. Mặc dù ông làm việc siêng năng, ông bị vu khống và tống tù. Ông luôn tin cậy Thiên Chúa, Đấng đã gìn giữ mình và ông vững tin vào tình yêu của Ngài là Đấng ban cho điều tốt nhất vào đúng thời điểm. Thiên Chúa ban phước cho Giô-sép để trở thành người cai trị thứ nhì của Ai Cập sau Pha-ra-ôn.

Tôi khích lệ anh chị em giành chiến thắng với suy nghĩ về những phần thưởng trên trời mà làm công việc của Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn mà không có lý do rõ ràng (Gia-cơ 1:2-4). Lòng kiên nhẫn này sẽ làm thêm lên đức tin của chúng ta và tâm lòng chúng ta sẽ trở nên sâu sắc và rộng lượng hơn khiến trở nên trưởng thành hơn. Chúng ta sẽ được trải nghiệm các phước lành và sự đáp lời của Thiên Chúa mà Ngài đã hứa nếu chúng ta đạt đến sự kiên nhẫn cách trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 10:36).

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, Thiên Chúa chờ đợi một ngàn năm như một ngày để đạt được những con cái thật mà Ngài đã chịu đựng với nỗi đau của việc phó chính Con độc sanh Ngài cho chúng ta. Chúa Giê-su cũng đã phải chịu đựng sự đau khổ của thập giá, và Chúa Thánh Thần cũng chịu đựng bằng những tiếng rên siết khôn tả trong thời kỳ giáo hóa nhân loại. Tôi mong anh chị em trau dồi lòng kiên nhẫn trọn vẹn ghi nhớ tình yêu này của Đức Chúa Trời.

Làm như vậy, tôi cầu nguyện trong danh Chúa hầu cho anh chị em sẽ có những bông trái phước lành trong nhà mình ở trên trời cũng như tận hưởng những niềm vui thực sự của vụ mùa theo thời kỳ trên đất này (Thi Thiên 126:5-6).

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên

- Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
“[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 17:25) “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Chìa Khóa để Tăng Trưởng Tâm Linh, Tin Tưởng!

‘Tin tưởng’ có nghĩa là gì? ‘Tin tưởng’ là niềm tin vững chắc vào sự toàn vẹn, khả năng, hay tính cách của một người hoặc vật.’ Niềm tin này không được xây dựng đơn phương, nhưng nó có thể được cho là trọn vẹn khi cả hai bên tin tưởng lẫn nhau. Giăng 15:5 chép rằng, “Ta là gốc nho, các người là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các người chẳng làm chi được.” Như đã nói, nếu chúng ta hiệp nhất trong Chúa, chúng ta có thể sinh lắm trái cả về thuộc linh và thuộc thể. Hãy tra xét để biết chúng ta có hiệp nhất trong Chúa hay không bởi ba khía cạnh.

Trước tiên!

“Chúng ta tuân theo Lời Chúa được viết trong Kinh Thánh tới mức độ nào?”

Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa đến mức nào phụ thuộc vào mức độ mà chúng ta vâng theo Lời Chúa. Kinh Thánh là một sự ban cho bởi Thiên Chúa dành cho những con cái yêu dấu của Ngài là những kẻ có tấm lòng và Lời của Ngài.

Lời Chúa được phân thành bốn loại mệnh lệnh, “Làm, không làm, giữ, và trừ bỏ.” Tùy mức độ mà chúng ta vâng theo Lời của Ngài, niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa sẽ khác nhau. Những người hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa sống bởi Lời Ngài ngay cả khi không có ai nhìn thấy họ.

Họ vâng theo Lời cách không thay đổi mặc dù điều đó có nghĩa là họ bị mất và cuộc sống của họ bị đặt trong nguy hiểm. Đó là bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa đang sống, đôi khi xem đến họ trong mọi sự, và Lời của Ngài chứa đựng ý muốn

tốt đẹp của Ngài.

Đa-ni-ên và ba người bạn của ông đã từ chối thực phẩm lựa chọn của nhà vua để tránh ăn thực phẩm đã cúng cho thần tượng mặc dù họ đã bị bắt giữ. Đa-ni-ên cũng đã không ngừng cầu nguyện với Thiên Chúa, ngay cả khi ông biết rằng ông sẽ bị ném vào hang sư tử. Họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống mình.

Họ tuân phục ý muốn của Thiên Chúa bất kể vấn đề gì phía trước mình, và Thiên Chúa cũng tin tưởng và bảo vệ họ trong ngọn lửa hừng của lò và trong hang sư tử. Hơn nữa, Ngài ban phước cho họ được hưởng vinh dự lớn hơn so với trước đây.

Chúng ta cũng nên xây dựng lòng tin với Thiên Chúa bằng cách bày tỏ những hành động của đức tin và từ đó sống trong tình yêu của Ngài nhận được sự công nhận và tin tưởng của Ngài.

Thứ nhì!

“Chúng ta có thực sự tin vào Chúa, Đấng sẽ đến để tiếp đón chúng ta không?”

Mức độ mà chúng ta tin tưởng Đức Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta tin chắc về sự Chúa đến để tiếp đón chúng ta. Nếu thực sự tin tưởng vào Chúa, Đấng sẽ đến một lần nữa, tự nhiên chúng ta có thể làm theo đường lối của Ngài. Ấy là, chúng ta có thể cố gắng để giống Chúa thánh khiết và hoàn hảo và hy sinh cuộc sống của mình cho các linh hồn như Chúa đã làm.

Như có chép trong Công vụ các Sứ đồ, các môn đệ đã được đảm bảo rằng Chúa phục sinh là Đấng Christ và đã rao giảng phúc âm mạnh dạn bất chấp sự nguy hiểm của cuộc sống. Các môn đệ của Chúa, Sứ đồ Phao-lô, chấp sự Phi-líp và Ê-tiên đã rao giảng về Thiên Chúa hằng sống, Đức Chúa Giê-su Christ, và sự hiện hữu của Thiên đàng và

địa ngục bằng cách bày tỏ những dấu hiệu.

Chúa cũng tin tưởng tin hữu những người tin rằng Chúa đã chịu đóng đinh, sống lại và lên trời và Ngài sẽ trở lại để tiếp đón họ. Và Ngài dẫn họ đến con đường sự sống và ban cho quyền năng và sức mạnh để họ có thể làm trọn nhiệm vụ do Thiên Chúa ban cho. Bằng cách làm như vậy, Ngài cho thấy Ngài ở với họ.

Vì vậy, như Giăng 15:7 chép rằng, “Vì bằng các người cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các người, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó”, để được kết hiệp với Chúa trong niềm tin, chúng ta nên vâng theo Lời Chúa và trau dồi lòng mình để trở nên một tấm lòng chân thật trọn vẹn. Khi chúng ta hiệp nhất với Chúa, chúng ta có thể nhận được bất cứ điều gì mình cầu xin.

Thứ ba!

“Đừng sử dụng những suy nghĩ của xác thịt của mình khi bạn nghe những bài giảng?”

Có nhiều hệ phái nhà thờ và nhiều loại mục sư. Mức độ mà chúng ta tin tưởng các mục sư trong nhà thờ phụ thuộc vào việc chúng ta có những suy nghĩ xác thịt về Lời rao giảng.

Nếu nghĩ rằng, ‘Ông ấy có cần phải giảng như vậy không? Nó khác với những gì tôi đã biết. Ông ta đã nghe một điều như vậy từ đâu?’ Ấy là những suy nghĩ của xác thịt thù nghịch với Thiên Chúa. Suy nghĩ như thế, chúng ta không thể nói mình thờ phượng bằng tâm linh và lễ thật trong sự thờ phượng (Rô-ma 8:7).

Nếu tin rằng chúng ta đứng khi lắng nghe các sứ điệp trong các buổi thờ phượng, chúng ta không thể nói ‘Amen’ với những sứ điệp đó. Hoặc chúng ta có thể cảm thấy xấu hổ hoặc bị xúc phạm bởi vì sứ điệp khác với những gì mình cho rằng nó nên như vậy. Ngược lại, nếu không có bất kỳ suy nghĩ của xác thịt nào đối với bất kỳ loại sứ điệp nào, điều này có nghĩa là chúng ta tin rằng các mục sư là người chân mà Thiên Chúa thiết lập và chúng ta tin rằng người ấy đã theo ý muốn tốt lành của Chúa.

Trên hết mọi sự, nếu mục sư bày tỏ quyền năng thuộc về Thiên Chúa (Thi Thiên 62:11) trong sự bày tỏ về dấu kỳ và phép lạ, chúng ta phải tin rằng Thiên Chúa ở cùng người. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào mục sư, chúng ta tự

nhiên có thể nghĩ về người ấy trong sự tốt lành. Thậm chí nếu những gì ông ta nói không giống với những gì trong suy nghĩ của mình, chúng ta có thể nghĩ rằng phải có một số lý do để ông ấy nói những gì ông đã làm. Chúng ta có thể nghĩ rằng ông nói những gì ông đã làm để dạy dỗ nhiều người và dẫn họ đến với lẽ thật và sự thiện lành.

Khi chúng ta suy nghĩ trong sự thiện lành theo cách này, Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng ta lý do tại sao ông ấy đã nói như vậy trong sự cầu nguyện ngay cả khi chúng ta không nhận ra lý do ngay lập tức. Khi tiếp tục có kinh nghiệm như vậy, niềm tin vào các mục sư trở nên hoàn hảo. Và người mục sư cũng có thể tin tưởng nhân sự. Bất luận ông ấy nói như thế nào, họ cũng không hiểu lầm ông ta. Vì vậy, ông có thể thu hút họ ngày càng thêm gần gũi hơn và giao phó nhiệm vụ quan trọng với họ với sự tin tưởng.

Những người tin tưởng Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa và Chúa, Đấng sẽ trở lại, sẽ có thể thực hiện sự tiên liệu của Thiên Chúa và dẫn nhiều linh hồn đến sự cứu rỗi trong thời sau rốt này cùng các mục sư. Chúng ta hãy có một mối quan hệ trọn vẹn của sự tin tưởng và chia sẻ tình yêu với Thiên Chúa đời đời ở nơi cư ngụ vinh quang nhất trên trời, New Jerusalem!

“Tôi là Người Khiếm Thính Tai Phải trong 40 Năm Qua, nhưng Tôi Đã Có Thể Nghe Được!”

Nữ chấp sự Jeongyeop Roh, 63 tuổi, giáo xứ 27, Hàn Quốc

Kể từ khi tôi bắt đầu tham dự Hội Thánh Trung tâm Manmin vào tháng bảy năm 2004, tôi đã nhận được rất nhiều phước lành. Trước khi tham dự Manmin, khuôn mặt tôi bị sưng lên và nước mắt sẽ chảy khi gặp gió. Tôi không thể ngủ được vì đau ở cổ và vai mình. Trong hai mươi năm qua, mỗi mùa xuân tôi đều bị đau lưng mãn tính. Nhưng khi tôi nhận được lời cầu nguyện cho người bệnh, tôi đã được chữa lành hoàn toàn.

Khi hồi phục sức khỏe tốt, tôi đã có thể làm việc siêng năng hơn và đã có thể để có được ngôi nhà của riêng cho mình. Tôi đã sống một đời sống Cơ Đốc nhân hạnh phúc trong phước hạnh như thế này. Trong khi đó, tôi đã trải nghiệm quyền năng tuyệt vời của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa một lần nữa.

Khi tôi còn trẻ, tôi đã rất sốc rằng tai phải của tôi đã trở nên điếc. Vì vậy, trong khi làm việc, tôi thường bị người khác hỏi rằng tôi bị điếc không. Nhưng tôi không thể nhận được điều trị y tế vì hoàn cảnh tài chính của gia đình tôi. Vào tháng bảy năm 2012, con gái tôi tha thiết yêu cầu tôi đi đến bệnh viện để kiểm tra đặc biệt. Nhưng kết quả cho thấy rằng khả năng thính giác của tai phải tôi là không thể chữa được nên không cần phẫu thuật.

Bởi vì tôi đã sống nghe bằng tai khác trong gần 40 năm, tôi thẳng thắn chấp nhận nó. Trong thực tế, tôi đã không nghĩ rằng mình có thể được chữa lành khỏi căn bệnh đó thông qua sự cầu nguyện. Lúc đó, tôi cảm thấy có lỗi trước mặt Thiên Chúa vì tôi không thể dâng lên những buổi thờ phượng chính thức ngoại trừ lễ chủ nhật vì khi tôi thường xuyên phải làm thêm giờ. Vì vậy, tôi đã được thúc giục để dâng lên điều gì đó nhiều hơn nữa cho Thiên Chúa.

Từ năm 2013, tôi bắt đầu lắng nghe bài giảng của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee “Những bài giảng dựa trên Sáng Thế Kế”, “Mâm Sự Sống”, và “Sứ Điệp Thập Tự Giá.” Tôi nhiều lần nghe “Sứ Điệp Thập Tự Giá” và tìm hiểu về lý do Thiên Chúa đặt cây biết điều thiện và điều ác, sự thiên lệch về công tác giáo hóa nhân loại, và tình yêu của Thiên Chúa, và lý do tại sao Đức Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta. Tôi có thể thiết lập được một

nền tảng đức tin cho mình. Vào mùa xuân năm 2015, tôi đã lắng nghe bài giảng của Mục sư trưởng trên điện thoại di động của mình trên đường đi làm về bằng tàu điện ngầm. Người bên cạnh tôi nói với tôi rằng ông ấy cũng nghe được tiếng đó. Ấy là vì tai nghe của tôi trong tai trái mình đã không được đặt đúng trong tai và âm thanh đã rò rỉ ra ngoài. Thật kỳ lạ bởi vì tôi nghĩ tôi có thể nghe tốt thông qua tai nghe bên trái. Nhưng tôi nhanh chóng quên về điều đó.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên nghĩ rằng mọi người ngay cả những người bị điếc bẩm sinh đều có thể nghe được sau khi họ nhận được lời cầu nguyện của tiến sĩ Lee và tôi có thể phục hồi khả năng nghe của mình. Tôi đặt tai nghe của mình vào tai phải và cố gắng lắng nghe bài giảng của ông. Sau đó, tôi có thể nghe rất rõ. Kinh ngạc! Tôi đã rất xúc động.

Và tôi nhận ra rằng trên tàu điện ngầm tôi đã không đặt tai nghe chặt vào tai trái mình, nhưng tôi có thể nghe được vì tôi đã hồi phục khả năng nghe của mình trong tai phải. Tôi đã không nhận biết điều đó.

Khả năng nghe của tôi không thể phục hồi được và không thể được điều trị bằng phẫu thuật. Nhưng Đức Chúa Trời đã phục hồi thính giác của tôi thông qua quyền phép của Chúa Thánh Thần. Và Đức Thánh Linh thúc giục tôi đi kiểm tra để cho biết. Tháng 11 năm 2015, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra tai phải mình. Thính giác tai phải đã trở lại bình thường. Hallelujah!

Ngoài ra, tôi đã kinh nghiệm được một công việc chữa lành khác trong Manmin Summer Retreat 2015. Mắt cá chân trái tôi đã bị vỡ khi tôi 18 tuổi, bấp chân trái của tôi bị sưng lên và sưng không dịu bớt. Cả hai chân tôi khác nhau về độ dày. Nhưng trong đêm đầu tiên của kỳ dưỡng linh, khi tôi nhận được lời cầu nguyện của Mục sư Trưởng cho người bệnh, chân của tôi đã trở lại bình thường.

Tôi dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh lên Thiên Chúa Đấng đã chữa lành tôi, giải quyết các vấn đề tài chính, và ban phước cho chúng tôi sống với niềm hy vọng về Thiên Đàng.

“Tôi Bị Xe Tải Lùi Giẫm Qua, Nhưng Đức Chúa Trời Đã Che Chở Tôi và Đứa Con trong Tôi”

Chị Deolgur, 25 tuổi, nhà thờ Manmin Mongolia

Tháng ba năm 2015, tôi được bà tôi hướng dẫn đến Giáo Hội Manmin Mông Cổ. Chẳng bao lâu kể từ khi tôi đăng ký và bắt đầu một cuộc sống Cơ Đốc nhân ở đây. Trong thời gian đó, tôi có kinh nghiệm tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa hằng sống vào khoảng lúc 6 giờ chiều ngày 20 tháng 11.

Tôi đứng trên đường phố để đón taxi cùng một người bạn mình. Đột nhiên một chiếc xe tải lùi về phía chúng tôi. Nó va vào tôi và tôi ngã xuống. Không nhận biết, người lái xe rời đi cho xe tải vượt qua tôi. Sau đó ông nói rằng ông nghĩ đó chỉ là một hòn đá lớn dưới bánh xe của mình.

Tại thời điểm đó tôi đang mang thai tháng thứ ba. Tôi nghĩ tôi sẽ chết ở đó và cầu nguyện với Thiên Chúa để cứu thai nhi trong tử cung mình. Nó xảy ra trong một khoảnh

khắc thoáng qua và bạn bè của tôi đã bị sốc. Nhưng cô ấy xử lý tình huống một cách nhanh chóng và vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Đáng ngạc nhiên, đứa trẻ trong tôi và tôi đều không hề hấn gì. Hallelujah!

Bạn tôi đã chứng kiến vụ tai nạn và các bác sĩ đều sửng sò với sự ngạc nhiên mà rằng: “Thật là một bất ngờ! Thật tuyệt!”

Thật sự tôi có lẽ đã chết ở đó, nhưng Thiên Chúa đã cứu tôi và thậm chí đáp lời cầu nguyện của tôi về sự bảo vệ con tôi. Tôi rất biết ơn Ngài.

Tôi cảm thấy tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa là Cha và đã có niềm trông cậy sống. Tôi dâng hết lòng biết ơn và tôn vinh lên Thiên Chúa Đấng che chở tôi trong thế gian đầy những tai ách này.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com